
 
                การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) 
 

   วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคาร 
รัฐสภา เกียกกาย  นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่  ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่  ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ดดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  ดพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าที่ประธานการประชุม  

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้   
   (๑) กระทู้ถาม 
        ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
    ๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
สกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
   เนื่องจากประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เกิดความเคลือบแคลง
ใจในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล และผู้บริหารส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพราะเนื่องจากที่ผ่านมามี
ปัญหาในการตัดสินคดีเงินทอนวัด ท าให้พระสงฆ์ถูกด าเนินคดี และมีผู้เกี่ยวข้องท าให้เกิดความเสียหายจ านวน
หลายล้านบาท จะมีผู้ใดรับผิดชอบ ซึ่งดดยอ านาจหน้าที่การท างานของส านักงานฯ ต้องท างานเพ่ือคณะสงฆ์ 
มิใช่เป็นเจ้านายในการพิพากษา คอยสั่งการ จึงต้องการสอบถามถึงความคืบหน้าคดีความของส านักงานฯ      
ในการจัดการกับพระสงฆ์ที่ถูกด าเนินคดี ว่าเป็นไปในรูปแบบใด และในปี ๒๕๖๓ เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว   
มีแผนยุทธศาสตร์ปกป้องศาสนาอย่างไร จะมีแนวทางในการส่งเสริมทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนารูปแบบใด และ
มีการประเมินจัดสรรบุคลากรเข้ามารับต าแหน่ง ในส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รัฐบาลมีเกณฑ์
มาตรการควบคุมอย่างไร เพ่ือไม่ให้เป็นการสืบทอดอ านาจ 
   นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรี ให้ตอบกระทู้ถาม จากคดีการทุจริตเงินทอนวัดนั้น ปัจจุบัน ศาลอาญาได้ตัดสินให้ ผู้อ านวยการ
ส านักงานฯ คนเก่า จ าคุก ๒๐ ปี และมีการเรียกคืนค่าเสียหายจากผู้เกี่ยวข้อง ดดยรัฐบาลได้ให้ความยุติธรรม
กับพระที่ถูกด าเนินคดี ที่สุดเท่าที่จะท าได้ และเพ่ือเป็นการป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ าเดิมอีก ในการจัดสรร
งบประมาณจากเดิมที่กระจายไปในแต่ละวัดให้บริหารจัดการเองนั้น เปลี่ยนวิธีการในการจัดตั้งงบประมาณ 
ดดยให้วัดแต่ละวัด เสนอแผนงานและงบประมาณท่ีต้องการ ให้คณะกรรมการวัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
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และ อ าเภอ พิจารณาเสนอไปยังจังหวัด เพ่ือน าเสนอต่อส านักงานฯ พิจารณาว่ามีความเหมาะสมเพียงใด          
และมีการจัดสรรงบส่งเสริมการเรียนพระพุทธศาสนาให้กับประชาชน เพ่ือเป็นการปกป้องให้พุทธศาสนาให้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งการพิจารณาผู้ ได้รับต าแหน่งนั้น ใช้หลักความอาวุดส ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้รับต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ ส านักงานฯ และเนื่องจากมีการแต่งตั้งต าแหน่งที่ปรึกษาส านักงานฯ ซึ่งเป็นผู้เกษี ยนไปแล้วนั้น 
ชี้แจงว่าเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังที่ยังสามารถแต่งตั้งและรับเงินเดือนได้ เพราะยังมีภารกิจ        
ที่ต้องรับผิดชอบ ดดยยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม 
   ๑.๑ .๒ กระทู้ ถาม โดย  นายสาคร  เกี่ ยวข้ อง สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร 
จังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตยถ์าม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
   เนื่องจากประชาชนไม่มี เอกสารสิทธิ์ที่ดินในการประกอบอาชีพ ท าให้ เกิด         
ความขัดแย้ง รุกล้ าพ้ืนที่ เพราะไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งการบริหารการจัดการของกรมที่ดินต้องมีการ
ปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างชัดเจน ดดยประชาสัมพันธ์ให้อย่างทั่วถึง และตามนดยบาย         
ที่เดินส ารวจออกดฉนดที่ดินนั้นมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร เพราะมีการเลือกปฏิบัติพ้ืนที่ หากเป็นพ้ืนที่ด้านการ
ท่องเที่ยวจะได้รับการออกเอกสารสิทธิ์รวดเร็วกว่าพ้ืนที่ด้านการเกษตรกรรม ด้วยนดยบายนี้ มีการบริหาร
จัดการออกเอกสารที่ดินประชาชนอย่างไร และจะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร  และรัฐบาลและกรมที่ดิน            
มีการจัดสรรที่ดินท ากินให้กับประชาชน ได้มีการจัดการไปอย่างไรแล้วบ้าง และมีการแก้ปัญหาประชาชนที่บุก
รุกพ้ืนที่อย่างไร ใช้งบประมาณไปเท่าไหร ่
   นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ตอบกระทู้ถาม การจัดสรรที่ดินของรัฐ ในกรณีที่เป็นที่ดินสาธารณะ
ประดยชน์เพ่ือมุ่งลดความเหลื่อมล้ าให้กับประชาชน พ้ืนที่กรมป่าไม้ พ้ืนที่ สปก. ต้องเป็นไปตามที่ กฎหมาย
ก าหนดไว้ ได้ออกเป็นพระราชบัญญัติที่ดินแห่งชาติ กรณีเป็นที่ดินเอกชน ที่ได้มาอย่างถูกต้อง สามารถที่จะ
ด าเนินการออกหนังสือเอกสารสิทธิ์ได้ เมื่อมีการพิสูจน์สิทธิ์ว่าที่ดินนั้นมิใช่ที่ดินของรัฐ และกรมที่ดินได้เดิน
ส ารวจออกที่ดินรวมเนื้อที่ประมาณ ๗๑ ล้านไร่ ดดยในปีนี้ จะด าเนินการต่ออีก ๗๐,๐๐๐ แปลง ซึ่งต้องไม่อยู่
ในที่ดินของรัฐ และใช้ท าประดยชน์มาก่อน จึงขอออกเอกสารสิทธิ์ได้ และจะท าการมอบที่ดินเอกสารสิทธิ์
ให้กับประชากรต่อไป  ยืนยันว่ารัฐบาลได้ท าตามแนวนดยบาย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าดดยจัดให้มีการบริหาร
ที่ดิน เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน แบบชั่วคราว ในลักษณะแปลงรวม ดดยไม่ให้กรรมสิทธ์ไปเป็นรายบุคคล 
และใช้ พ.ร.บ.นดยบายที่ดินแห่งชาติ เพ่ือแก้ไขกฎหมาย ดดยคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.  ได้มีการ
ประชุมเตรียมการ ให้เป็นไปตามนดยบายฯ และในปี ๒๕๖๓ จะใช้งบประมาณ ๔๕ ล้านบาท เพื่อออกเอกสาร
สิทธ์อีก ๒,๐๐๐ แปลง ดดยจะออกหนังสือส าคัญที่หลวง เพ่ือจะได้รู้แนวเขตท่ีแน่นอน และจะออกเอกสารสิทธิ์
ในเขตพ้ืนที่นอกเขตทะเบียนให้กับประชาชน และเมื่อ คทช. ประชุมเพ่ือขับเคลื่อน ให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ มีการออกกฎหมายที่ชัดเจน จะรีบด าเนินการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินให้กับประชาชน
ต่อไป  
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        ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป       

         ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง  โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ” โดย นายนริศ 
ข านุ รักษ์   สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรจั งห วัดพั ทลุ ง พรรคประชาธิปั ตย์  เป็นผู้ ตั้ งกระทู้ ถาม                  
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ด้วยดครงการป่าในเมืองเป็นนดยบายที่รัฐบาลเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้
ต้องการให้คนอยู่ร่วมกับป่า มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
จึงมีนดยบายด าเนินดครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ" เพ่ือให้ประชาชนเข้าไปใช้ประดยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้พ้ืนที่ของกรมป่าไม้     
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ 
ปลูกต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เมือง ดดยรัฐร่วมมือกับท้องถิ่นชุมชนด าเนินการในลักษณะของพ้ืนที่
สาธารณะ ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าไปใช้ประดยชน์ ทั้ งใช้เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ              
ออกก าลั งกาย ศึกษาธรรมชาติ  เป็ นแหล่ งเรียนรู้ ระบบนิ เวศวิทยาป่ าไม้  เป็ นต้ น  จึ งเห็ น ได้ ว่ า                       
ดครงการป่าในเมืองก่อให้เกิดประดยชน์เป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้น ถ้าดครงการป่ าในเมืองสามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั่วประเทศ จะช่วยลดความเหลื่อมล้ า เนื่องจากประชาชนทุกคนสามารถใช้บริการ           
และใช้ประดยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงขอเรียนถามว่า 

  ๑. ดครงการป่าในเมืองในขณะนี้มีการด าเนินการไปแล้วจ านวนกี่แห่ง และสภาพ      
ของดครงการป่าในเมืองในแต่ละพ้ืนที่มีสภาพเป็นอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

  ๒. การด าเนินดครงการป่าในเมืองจะมีการด าเนินการให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ
เพ่ิมข้ึนหรือไม่ อย่างไร เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาป่าในเมืองอย่างต่อเนื่อง ขอทราบรายละเอียด 

  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตอบกระทู้ถามว่า ปัจจุบันดครงการป่าในเมืองของสวนป่าประชารัฐ มีจ านวนทั้งหมด ๑๑๕ แห่ง 
ด าเนินการไปแล้ว ๑๐๒ แห่ง และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๑๓ แห่ง และอยู่ในพ้ืนที่ของกรมอุทยานจ านวน ๔๕ 
แห่ง พื้นที่รวมเกือบ ๒ แสนไร่ เปิดท าการแล้ว ๕๑ แห่ง อยู่ในระหว่างด าเนินการ ๓ แห่ง ของกรมป่าไม้มี ๓๑ 
แห่ง เปิดด าเนินการทั้งหมดแล้ว ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีจ านวน ๒๐ แห่ง เนื้อที่เกือบ 
๒๐,๐๐๐ ไร่ เปิดด าเนินการแล้ว ๑๐ แห่ง และอยู่ระหว่างการด าเนินการ ๑๐ แห่ง การด าเนินดครงการป่า      
ในเมือง เปิดดอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ป่าในเมือง เพ่ิมพ้ืนที่        
สีเขียว มุ่งเน้นป่าไม้ที่ให้ประดยชน์แก่ประชาชน เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ และป่าไม้
ให้กับประชาชนในเมือง หากพบว่ามีพ้ืนที่ใดที่เปิดใช้แล้วไม่เหมาะสม คงจะต้องเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
และพร้อมรับข้อเสนอของสมาชิกฯ เพ่ือน าไปตรวจสอบและจะมารายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป 
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       ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ขอขยายถนนเป็น ๔ ช่องจราจร บนถนนสาย ๒๐๘๓ 
ระหว่างอ าเภอค าเขื่อนแก้ว อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และอ าเภอราศีไศล อ าเภออุทุมพรพิสัย 
จัหงวัดศรีสะเกษ โดย นายบุญแก้ว สมวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร พรรคเพื่อไทย         
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
   ปัจจุบันปริมาณรถที่สัญจรไปมาบนถนนหมายเลข ๒๐๘๓ ที่เชื่อมระหว่างอ าเภอ     
ค าเขื่อนแก้ว อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยดสธร และอ าเภอ ราษีไศล อ าเภออุทมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นั้น 
มีแนวดน้มเพ่ิมสูงขึ้น แต่ปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวมีเพียง ๒ ช่องจราจร ไป - กลับ ท าให้ประขาชนผู้ใช้ถนน
หมายเลข ๒๐๘๓ ไม่ได้รับความสะดวกสบาย เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และมีผู้เสียชีวิตจ านวนมากในแต่ละปี 
ดดยเฉพาะช่วงเทศกาลหยุดยาวหากมีการขยายช่องทางการจราจรเป็น ๔ ช่องทาง จะท าให้เพ่ิมความสะดวก 
ลดปัญหาอุบัติเหตุ และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งท าให้การขนส่งสินค้าหรือผลิต
ทางการเกษตรท าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอเรียนถามว่า 
   ๑. กระทรวงคมนาคมมีนดยบายในการจัดท าดครงการขยายถนนสาย ๒๐๘๓ จาก   
๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจรหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
   ๒. หากไม่มีนดยบายดังกล่าว กระทรวงคมนาคมจะมีมาตรการใดในการแก้ไขปัญหา
การไม่ได้รับความสะดวก และปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
   นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมาย
จากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ เป็นผู้ตอบกระทู้ถามว่า ถนนหมายเลข 
๒๐๘๓ เป็นถนนเชื่อมระหว่างอ าเภออุทมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปยังอ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยดสธร       
มีระยะทางจ านวนทั้งสิ้น ๖๐.๖๗ กิดลเมตร กรมทางหลวงชนบทมีแผนในการขยายถนนจาก ๒ เลน เป็น ๔ 
เลน ดดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงแรก คือพ้ืนที่อ าเภอมหาชนะชัย ไปยังอ าเภอค าเขื่อนแก้ว ในจังหวัดยดสธร 
ช่วงกิดลเมตรที่ ๔๓ – ๕๙ ระยะทางรวม ๑๖ กิดลเมตร ได้ขยายถนนเป็น ๔ เลนแล้ว จ านวน ๓ กิดลเมตร หรือ
อีก ๑๓ กิดลเมตร ซึ่งอยู่ในแผนค าของบประมาณปี ๒๕๖๔ ช่วงสองคือ ตั้งแต่อ าเภออุทมพรพิศัย จังหวัดศรีสะ
เกษ ไปยังอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยดสธร อยู่ช่วงกิดลเมตรที่ ๐ – ๔๓ ระยะทางรวม ๓๗ กิดลเมตร ปัจจุบัน      
เป็นถนน ๒ เลนอยู่ และทางกรมทางหลวงชนบทได้จัดท าแผนพัฒนาเป็นถนน ๔ เลนให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 
ระยะเวลา ๕ ปี คือตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙ แต่ทั้งนี้ได้มีการจัดท าค าของบประมาณย่อยเพ่ือขยายเป็น         
๔ เลนก่อน ในช่วงกิดลเมตรที่ ๒๓ - ๒๕ ระยะทาง ๒ กิดลเมตร และช่วงกิดลเมตรที่ ๓๖ – ๓๗ ระยะทาง         
๑ กิดลเมตร เนื่องจากช่วงดังกล่าวมีการจราจรและมีชุมชนหนาแน่น หากขยายเป็น ๔ เลนก่อน จะช่วยลด
อุบัติเหตุ และแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นได้  การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุนั้น ทางกระทรวงคมนาคม          
และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมิได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และอยากจะรณรงค์
ให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อช่วยกันลดอุบัติเหตุ 
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  ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
      ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 
๒.๕ ที่เกิดจากการเผาอ้อยและเผาพืชตามไร่นา ดดย นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์ดรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่
สอง  วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓  ดดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
    ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง พิจารณาทบทวนการยกเลิกการท า EIA          
ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ดดย นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์  สมาชิก            
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
    ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การก าจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนในแม่น้ า คู คลอง 
ของจังหวัดสุพรรณบุรี ดดย นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี 
พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี  ดดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องประทู้ถาม ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘ 
 

   (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระ จ านวน ๒ เรื่อง คือ   
 ๑. รับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีรายชื่ออยู่มในล าดับถัดไปในบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนต าแหน่งที่ว่างลง ด้วยนายกรณ์     
จาติกวณิช ได้มีหนังสือขอลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเหตุให้          
สมาชิกภาพของนายกรณ์ จาติกวณิช สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๘  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์เลื่อนขึ้นมาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๑ คน คือ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ๔๙๘ คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ ๒๔๙ คน  
 ๒. ให้นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในประชุม        
ก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 ทีป่ระชุมรับทราบ  
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 จากนั้นสมาชิกฯ ได้ขอหารือเพ่ือให้น าญัตติด่วน ขึ้นมาพิจารณาก่อน ที่ประชุมรับรอง        
ดดยประธานที่ประชุม ได้อนุญาตให้น าเรื่องท านองเดียวกันข้ึนมาพิจารณาในคราวเดียวกันจ านวน ๑๑ เรื่อง  
 ญัตติด่วน 
 ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา       
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชน นางพิชชารัตน์        
เลาหพงศ์ชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 
  ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา       
แนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เป็นพิษ (PM ๒.๕  ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน เสนอดดย นายจิรายุ        
ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 
  ๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา
แก้ปัญหาฝุ่นละอองที่เป็นพิษต่อสุขภาพของประชาชน (PM ๒.๕  นายเรวัต วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้เสนอ 
  ๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา        
การจัดตั้งองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือวิเคราะห์ออกแบบอย่างยั่งยืนเพ่ือรับมือและป้องกันปัญหามลพิษ       
ทางอากาศ (PM ๒.๕  นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวั ดขอนแก่น            
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 
  ๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา       
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM ๒.๕  นายจักรพล ตั้ งสุทธิธรรม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ 
  ๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา        
หาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
แบบบัญชีรายชื่ อ  และนายอัครเดช วงษ์ พิทักษ์ ดรจน์  สมาชิกสภาผู้ แท นราษฎร จั งหวัดราชบุ รี                 
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
  ๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา      
และมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ให้เป็นระบบอย่างยั่งยืน นายศุภชัย ใจสมุทร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
  ๘. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
ฝุ่นละออง PM ๒.๕ และมาตรการแก้ปัญหา นายกัญจน์พงศ์  จงสุทธนามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร       
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้เสนอ 
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  ๙. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ นายนิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้เสนอ 
  ๑๐. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาด าเนิน
การศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ อย่างเป็นระบบ นายจาตุรงค์ 
เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดลพบุรี พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ 
  ๑๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา      
หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM ๒.๕ ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง           
ต่อประชาชน นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกรุงเทพ มหานคร พรรค             
พลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 
  หลังจากสมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติได้เสนอญัตติเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เปิดดอกาสให้สมาชิกฯ 
ได้อภิปรายเพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ สาเหตุที่มาของฝุ่นละออง หากไม่ได้รับการ
แก้ไขย่อมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งผลกระทบดังกล่าวยังไม่มีทีท่าว่าจะทุเลา
เบาบาง สภาผู้แทนราษฎรควรเป็นอีกด้านหนึ่งที่ร่วมกันช่วยแก้ปัญหานี้ และเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนปัญหา
ของประชาชนถึงปัญหามลพิษ สภาผู้แทนราษฎรควรเป็นเวทีที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนด้วย รัฐบาล
และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ป้องกันปัญหาในระยะยาว เพ่ือมิให้เกิดขึ้นอีก รัฐบาลไม่ได้ มี
วิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างยั่งยืน กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง รัฐบาลต้องใช้
ความร่วมมือกับหลายภาคส่วน รวมถึงภาคชุมชนเพ่ือให้ความร่วมมือ รวมถึงก าหนดให้เป็นมาตรการที่ต้อง
บูรณาการงานร่วมกันเพ่ือคลี่คลายปัญหาอย่างเป็นระบบและทันท่วงที ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องเน้นการให้
ข่าวสาร ทั้งการ แจ้งเตือน แจ้งข่าวสาร ไปยังประชาชนทั่วทุกพ้ืนที่ เมื่อเกิดปัญหาเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ต่อการแก้ปัญหาฝุ่นพิษที่กระทบต่อสุขภาพประชาชน   การแก้ปัญหาฝุ่นต้องท าแบบบูรณาการร่วมกัน         
ทุกภาคส่วน รัฐต้องจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพียงพอ เพ่ือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ควบคุม       
การก่อสร้างที่สร้างฝุ่น รัฐบาลควรสร้างมาตรการจูงใจเพ่ือให้ประชาชนร่วมมือในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ 
รวมถึงการร่วมมือของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของเด็ก   
การให้เด็กหยุดเรียนนั้น ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา ถึงแม้ฝุ่นมีจ านวนลดลง แต่ไม่ได้ช่วยให้ปัญหาถูกแก้ไข          
ในระยะยาว อีกทั้งในประเทศไทยไม่มีหน่วยงานที่มีอ านาจในการจัดการสั่งควบคุม ควรมี พ.ร.บ.จัดการอากาศ
สะอาด เพ่ือแก้ดครงสร้างทางอ านาจ ให้สามารถวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ คอยเฝ้าระวังและ
ขับเคลื่อนปัญหาให้เป็นเชิงรุก สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เพ่ือพัฒนาเป็นการแก้ไขในระยะยาว 
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  เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM ๒.๕  จ านวน ๔๙ คน 
ก าหนดแปรญัตติภายใน ๑๒๐ วัน  

จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้ส่งข้อเสนอแนะของญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เป็นพิษ (PM ๒.๕  ในประเทศ
ไทยอย่างยั่งยืน เสนอดดย นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกรุงเทพมหานคร         
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ ไปยังรัฐบาลต่อไป   

ป ระธาน ฯ  ได้ นั ดป ระชุ ม ค ราวต่ อ ไป ใน วั น พ ฤหั สบ ดี ที่  ๒ ๓  ม กราคม  ๒ ๕ ๖ ๓                    
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา และสั่งปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๒๑.๕๐ นาฬิกา 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 


